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จับตาอควาเรียมสองทะเล-เน็ตผี MOENet / แย้มรอนายกฯ เซ็นผลสอบซีซีทีวีโรงเรียนชายแดนใต้
 
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในปี 2561 นี้
ตนจะสะสางเรื่องทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ที่มีการบริหารจัดการกันในอดีต
โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา หรือ
"อควาเรียมสองทะเล"วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
ซึ่งใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 1,400 ล้านบาท สร้างมา 10 ปี แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
และการซื้อสัญญาณจากเครือข่ายเอกชนมาปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านช่องทาง MOENet ของ ศธ.ซึ่ง
2 เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ โดยตนจะสะสางให้เสร็จก่อนที่จะลงจากตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการ
"มีบางคนสงสัยว่าเงินที่ผมยกเลิกใช้สัญญาณ MOENetจะเอาไปทำอะไร
และมีคนที่เสียผลประโยชน์ปล่อยข่าวว่าผมจะเอาเงินไปทำอย่างอื่น บอกเลยว่าเงินจำนวนนี้จะลงไปที่ตัวเด็ก จะให้
ผอ.โรงเรียน ครู ที่อยู่ข้างล่าง ที่เขามีความขาดแคลน เรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน การเช่าซื้อ Router Wifi
หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จะไม่เอาเงินจำนวนนี้ไปทำอย่างอื่นแน่นอน
ถ้าไม่พอก็จะขอเพิ่มให้ด้วย ถ้าเป็นประโยชน์สำหรับเด็ก ๆ
และเรื่องนี้ผมต้องสอบสวนข้อเท็จจริงกับผู้ที่เกี่ยวข้องแน่ ๆ ว่าทำไมถึงปล่อยให้ทำกันมาถึงทุกวันนี้
โดยเฉพาะคนดูแลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด ศธ."
 
นพ.ธีระเกียรติ กล่าวและว่า ทุกวันนี้ ศธ.เสียค่าอินเตอร์เน็ตถึงเดือนละ 400,000 บาท
 
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ส่วนโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา หรือ
"อควาเรียมสองทะเล" วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จ.สงขลา นั้น พล.ท.โกศล ปทุมชาต ิที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ
ได้รายงานเบื้องต้นว่า น่าจะมีการทุจริตตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงก่อนที่ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)
จะเข้ามา ซึ่งตนต้องไล่ขึ้นมาว่ามีการดำเนินการในยุคไหนอย่างไรบ้าง
แม้ว่าคนที่เกี่ยวข้องจะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ตาม กฎหมายก็ยังเปิดช่องให้ดำเนินการได้
ถ้าการสอบสวนโยงไปถึงใครคนนั้นก็ต้องโดนด้วย 

อย่างไรก็ตาม ปีนี้ที่จะของบฯ อีก 190 ล้านบาท ดำเนินให้แล้วเสร็จนั้น
ตนขอให้หยุดไว้ก่อนจนกว่าจะเกิดความชัดเจนเพราะสร้างมากว่า 10 ปี แล้วยังไม่สำเร็จ

"ปีนี้มีหลายเรื่องจะต้องขุดคุ้ยสะสางกัน ผมคงไม่ปล่อยไว้แน่
ส่วนเรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิด(ซีซีทีวี)จังหวัดชายแดนใต้นั้น ได้ส่งเรื่องถึงนายกรัฐมนตรี
แล้วรอเซ็นคำสั่ง ส่วนจะสรุปความผิดคนที่ใช่หรือไม่ใช่นั้น มันเกินอำนาจของผม
เพราะข้อมูลส่วนหนึ่งอยู่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)
แต่อย่างน้อยผมก็ทำเต็มที่แล้วเท่าที่ทำได้ และเรื่องนี้ต้องเข้าใจผมด้วย เพราะไม่ได้เกี่ยวข้อง"

 
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวและว่า ขอฝากว่าหากปีนี้มีการจ่ายแป๊ะเจี๊ยะแลกที่นั่งนักเรียน
ก็คอยดูถือว่าเตือนกันแล้ว ต่อไปการดำเนินการทุกอย่างต้องโปร่งใส ก่อนที่ผมจะลงจากตำแหน่ง
ควรจะทำทุกอย่างให้มีความโปร่งใส



 
ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก สยามรัฐออนไลน์ 3 มกราคม 2561

 

https://www.siamrath.co.th/n/28886

